



041

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร่

ที่ รบ ๗๕๑๐๑/๑๗๖๗

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแบบรายรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร่

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจกรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) ภารกิจกรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมอบให้สำนักงาน ป.ป.ท.เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โดยสำนักงาน ป.ป.ท. มอบให้ กปก. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไปยัง สปท. เพื่อให้ สปท. ระดับกระทรวงนำไปใช้ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัด โดย สปท. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานการดำเนินการตามแบบรายงานมายัง สปท. ทุกรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน เพื่อรวบรวมสรุปรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทาง ดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร่ ได้ดำเนินการตามแนวทางฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้รับการรายงานการปฏิบัติตามประกาศฯ ของแต่ละสำนัก/กอง ในรอบการรายงานที่ผ่านมารีบร้อยแล้ว จึงรายงานการดำเนินการตามประกาศ ในรอบ ๖ เดือน (๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลปรากฏจากที่ได้รับการรายงานไม่พบบุคลากรในสังกัดสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร่ ดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทาง ฯ ดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีตรวจสอบการรายงานฯ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรรณพิชร์ อุ่นทา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นิติการ

(นางวนิดา ชมภูพิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยธีร์ณัฐ สุกุลธัญพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร่

(นายทัศนาศาสตร์ แซ่มะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็๊กไพร่

สรุปรายงานการดำเนินการ

การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy

รอบ ๖ เดือน (เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน	สำนัก/กองที่ดำเนินการ
ไม่พบบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน/ไม่เป็นไปตามแนวทางฯ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม